
  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  (คร้ังท่ี  1)  ประจ าปี  2567 

วันจันทร์ที่   27   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  เวลา  09.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

______________________ 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ ประธานสภาเทศบาลฯ อับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  

2. นายอดุลย์   แวโวะ    รองประธานสภาเทศบาลฯ อดุลย์   แวโวะ     

3. นายดาฮารี   ดอปอ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ดาฮารี   ดอปอ  

4. นายแวฮาซัน   แวหะยี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 แวฮาซัน   แวหะยี  

5. นายไพศาล   ยะลาใด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 ไพศาล   ยะลาใด  

6. นายกราซี   แวนะลัย สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 กราซี   แวนะลัย  

7. นายมะสดี   หะยียะปาร์ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 1 มะสดี   หะยียะปาร์  

8. นายอุสมาน   สาแม สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อุสมาน   สาแม  

9. นายอนันต์     ฮะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 อนันต ์    ฮะ  

10. นายดอเลาะ   สะหัดอีตํา สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2   ดอเลาะ   สะหัดอีตํา  

11. นายสุพจน์   จันทร์เอียด สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 สุพจน์   จันทร์เอียด  

12. นางสาวนําทัย   อินอ่อน สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นําทัย   อินอ่อน  

13. นายนภดล   ดวงแก้ว สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 2 นภดล   ดวงแก้ว  

14. นายสูเพียน   มายี สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 สูเพียน   มายี  

15. นายเด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 เด๊ะซามัน   ยูโซ๊ะ  

16. นายมูฮําหมัดยากี   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      มูฮําหมัดยากี   สามะ  

17 นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เลขานุการสภาเทศบาลฯ  มาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ  

       

      

 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม     

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สาเหตุ หมายเหตุ 

1. นายอุสมาน   มะแซ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3      ลาป่วย  

2. นายอดุลย์   สามะ สมาชิกสภาฯ  เขตที่ 3 -   

 

/มตี่อ... 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายเสรี    เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีฯ เสรี    เรอืงกาญจน์  

2. นายศรัณย์พล   ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรฯี ศรัณย์พล   ลฬีหาวงศ์  

3. นางรัชนี    กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรฯี รัชนี    กาญจนานุชิต   

4. นายต่วนมาหามะอับดลูคอเดร ์ 

                            ต่วนกาจิ                                        
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ต่วนมาหามะอับดูลคอเดร ์

                       ต่วนกาจิ                                                                                                                                                      
 

5. นางสาวรุ่งฤดี  ตัง้อนุตรกุล รองปลัดเทศบาล รุ่งฤดี   ตั้งอนุตรกุล   

6. นางนงเยาว์   ไชยมณี หัวหนา้สํานักปลัด นงเยาว์   ไชยมณี  

7. นางนริศรา   สาและ  ผูอ้ํานวยการกองคลัง นรศิรา   สาและ  

8. นายสสิกร   ยีเส็น ผูอ้ํานวยการกองช่าง สสิกร   ยีเส็น  

9. นายอุสมาน   แวหะยี หัวหน้าฝา่ยบรหิารสาธารณสขุ อุสมาน   แวหะยี รก.ผอ.กอง สธ. 

10. นายมุกตาร์   มายิ หัวหน้าฝา่ยส่งเสรมิการศึกษาฯ มุกตาร ์  มายิ รก.ผอ.กอง กศ. 

11. นายพยูร   องอาจ หัวหน้าฝา่ยสังคมสงเคราะห์ พยูร   องอาจ รก.ผอ.กอง

สวัสดกิารสังคม 

12. นางสาวทัศนยี์   แก้วน้อย นิติกร ชํานาญการ ทัศนยี์   แก้วน้อย  

13. นางสาวสุกัลยา   สมถวนิช เจ้าพนักงานธุรการ ชง. สุกัลยา   สมถวนิช  

14. นางสาวสุภญิญา  สามหว้ย ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ สุภญิญา   สามหว้ย   

     

     

     

     

     

      

       

     

     
 

 

  
หมายเหตุ  ผูม้าประชุม    17     คน  ผูไ้ม่มาประชุม           1 คน 

  ผูล้าประชุม    1          คน  ผูเ้ข้าร่วมประชุม           14 คน 

 
 

/เปิดประชุม... 
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เปิดประชุม  เวลา  09.30 น.                                  
  

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ     บัดนี้   ถึ ง เวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกและ           

เลขานุการสภาเทศบาลฯ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมขอเรียนเชิญ  

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ต่อไป 
 

นายอดุลย์  แวโวะ เรียน  คณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และ พนักงานเทศบาล          

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนผู้ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายอดุลย์  แวโวะ  รอง

ประธานสภาเทศบาลฯ ประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ขอเปิด 

การประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) 

ประจําปี  พ.ศ. 2567  วันจันทร์ที่  27  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567  

เวลา  09.30 น.  ณ   หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  แห่งนี ้ 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายอดุลย์  แวโวะ    1.1  เทศบาลเมอืงสะเตงนอก  ได้ประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น   

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่        (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3 /2567  เป็นที่เรียบร้อยแลว้  

ประธานสภาเทศบาลฯ        เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 

    1.2  นายอุสมาน   มะแซ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 3   ขอลาป่วย 
     

ที่ประชุม   -รับทราบ  
       

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก คร้ังท่ี 

นายอดุลย์  แวโวะ  ผ่านมา (เอกสารที่  1)   

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่   -ตามเอกสารสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก   

ประธานสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1 )  ประจําปี  2567  เมื่อวันศุกร์ที่  23  

เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567  ซึ่ง ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ก่อนการประชุมล่วงหนา้แล้ว  เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบ

ความถูกต้องแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  

หมวด  2  การประชุม  ข้อ 33    สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไข

เพื่อความถูกต้อง หรอืไม่  ไม่ม ี เชญิเลขานุการสภาฯ 

       

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน องค์ประชุมครบ ก็จะถามมตทิี่ประชุมว่า จะรับรองรายงาน 

/การประชุมสภาฯ… 
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 การประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1 )  ) ประจําปี 2567  เมื่อวันศุกร์ที่  23  เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2567  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  โปรดยกมือ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่รับรอง โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม   -ให้การรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา    
        

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายอดุลย์  แวโวะ    -ไม่มี       

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่           

ประธานสภาเทศบาลฯ     
  

มติท่ีประชุม -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง ญัตติท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นายอดุลย์  แวโวะ    -ไม่มี      

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่           

ประธานสภาเทศบาลฯ          
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  5    เรื่อง  ญัตติท่ีเสนอใหม่ 

นายอดุลย์  แวโวะ   5.1 ญัตติ  เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ    

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ เทศบาล  (ก.ส.ท.) ในโครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลเมือง

ประธานสภาเทศบาลฯ  สะเตงนอก 4 ชั้นงบประมาณ  58,700,000  บาท  (เงนิห้าสิบแปดล้าน 

    เจ็ดแสนบาทถ้วน)  หนว่ยงาน สํานักปลัด  (ญัตติที่ 5.1) 

                                        (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรี) 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์            เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ด้วย 

เทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีความประสงค์กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  

(ก.ส.ท.) ในโครงการก่อสรา้งอาคารสํานักงานเทศบาลเมอืง สะเตงนอก 4 ช้ัน  

งบประมาณ  58,700,000  บาท  (เงินห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 
 

/เนื่องจากพืน้ที่เทศบาล… 
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เนื่องจากพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีการขยายตัวของชุมชนเมือง มี

จํานวนครัวเรือน  หมู่บ้านจัดสรร ห้างร้าน และสถานที่สําคัญ รวมถึงจํานวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เทศบาลฯ ตระหนักและให้ความสําคัญกับ

การบริการสาธารณะที่จะต้องปรับตัว และพัฒนางานในหน้าที่ให้สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 

ทั่วถึง และครอบคลุมงานบริการแบบครบวงจร ทั้งยังสามารถอํานวยความ

สะดวก ให้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถเข้าถึงงาน

บริการได้อย่างเสมอภาค  ปัจจุบันอาคารสํานักงานหลังเดิมเกิดความคับแคบ 

เนื่องจากมีส่วนราชการและภารกิจงานเพิ่มมากขึ้น ทําให้เกิดปัญหาอุปสรรค

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ จึงจําเป็นต้องขยาย

พื้นที่ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เพื่อจัดงานบริการให้เพียงพอในการจัดบริการ

อย่างมีประสิทธิภาพ การก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก

เพิ่ม เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ช้ัน  บริเวณโฉนดเลขที่ 29889  เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน

20 2/10 ตารางวา  (พื้นที่ก่อสร้างโดยรวม  2,233.00  ตารางเมตร) และ   

น.ส. 3ก. เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา (พื้นที่ก่อสร้างโดยรวม  1,747.00  

ตารางเมตร) 

          -ปัจจุบันเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีเงินฝากทุนส่งเสริมกิจการ

เทศบาล   (ก.ส.ท.)  จ านวน  7,473,487.70  บาท  (เงินเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ด

หมื่นสามพันสี่รอ้ยแปดสิบเจ็ดบาท เจ็ดสิบสตางค)์ 

            สามารถกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ได้ไม่เกิน 10 เท่า 

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  74,734,877  บาท (เงินเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่

พันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

         -เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีเงินคงค้างเงินทุนส่งเสริมกิจการ

เทศบาล  (ก.ส.ท.)  จ านวน  13,015,697.36  บาท  (เงินสิบสามล้านหนึ่ง

หมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท สามสิบหกสตางค์)  ท าให้สามารถกู้เงิน

ได้ เป็น จ านวน  61,719,179.64  บาท  (เงินหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่ง

หมื่นเก้าพันหนึ่งรอ้ยเจ็ดสิบเก้าบาท หกสิบสี่สตางค์)                                      

                             -ฐานะการคลังเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีงบพัฒนาย้อนหลัง 3 ปี 

    ดังนี้ 

                 - ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จํานวน  19,103,441.30  บาท   

                        (เงินสบิเก้าล้านหนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาท สามสิบสตางค์) 
 

/- ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565… 
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                 - ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จํานวน  21,899,915.00  บาท   

                        (เงินยี่สบิเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 

                 - ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  จํานวน  17,063,610.00  บาท   

                        (เงินสบิเจ็ดล้านหกหมื่นสามพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) 

                           รวมงบประมาณพัฒนาทั้งสิ้น  58,066,966.30  บาท   

                                          (เงินห้าสิบแปดล้านหกหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบหกบาท สามสิบสตางค์) 
 

-โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

สํ านักบริหารการคลั งท้องถิ่ น   กรมส่ ง เสริมการปกครองท้องถิ่ น               

ที่ มท 0808.4 /ว 23  ลงวันที่ 13  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566  และ

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 

2562  มาตรา 66 (6)  

 จงึนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอดุลย์  แวโวะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม เชญิ หัวหนา้สํานักปลัดฯ 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ    
  

นางนงเยาว์   ไชยมณี เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

หัวหนา้สํานักปลัดเทศบาลฯ    ที่เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน นางนงเยาว์   ไชยมณ ี  หัวหนา้สํานักปลัดเทศบาลฯ  

ขออนุญาตเพิ่มเติม  เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีงบประมาณพัฒนาย้อนหลัง 

3 ปี เฉลี่ยงบประมาณพัฒนาทั้งสิ้น 19,355,655.43 บาท (สิบเก้าล้านสาม

แสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบห้าบาท สี่สิบสามสตางค์) และเทศบาลฯ     

มีงบประมาณเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้าน  ยอดชําระหนี้ ต่อปีไม่เกิน 

70 % ซึ่งเทศบาลฯ สามารถส่งได้ปีละ 13,548,985.80  บาท (สิบสามล้านห้า

แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาท แปดสิบสตางค์)ของงบพัฒนา 

เทศบาลฯ จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกขอกู้เงินทุน

ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  ในโครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน

เทศบาลเมืองสะเตงนอก 4 ช้ัน  งบประมาณ  58,700,000  บาท (เงินห้าสิบ

แปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ระยะชําระหนี้

ได้ไม่เกิน 10  ปี  โดยต้องสง่ชําระหนี้ปีละ 6,534,867.31 บาท (เงินหกล้านห้า

แสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาท สามสิบเอ็ดสตางค์) ขอบคุณค่ะ 
 

/นายอดุลย์  แวโวะ... 
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นายอดุลย์  แวโวะ   เชญินายกเทศมนตรีฯ 

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่   

ประธานสภาเทศบาลฯ  
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์            เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเสรี  เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  เทศบาลฯ  

 เราสามารถกระทําได้ จากการจัดเก็บภาษีรายปี แต่มันอาจจะไปกระทบงบ

โครงสรา้งพื้นฐานแตเ่ราสามารถของบประมาณจากภายนอกมาลงในพื้นที่ได้ 
 

นายอดุลย์  แวโวะ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีขอ้อภปิรายซักถาม เชญิ  ไม่มี   

รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ เชญิเลขานุการสภาฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ    
    

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน องค์ประชุมครบ ก็จะถามมติที่ประชุมฯว่า สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  ใน

โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 4 ช้ัน  

งบประมาณ  58,700,000  บาท  หนว่ยงาน สํานักปลัด หรอืไม่  โปรดยกมอื 

 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล    

(ก.ส.ท.) โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการ 

เทศบาล  (ก.ส.ท.) ในโครงการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลเมือง 

สะเตงนอก 4 ชั้น  งบประมาณ  58,700,000  บาท (เงนิห้าสิบแปดล้าน 

เจ็ดแสนบาทถ้วน)  หนว่ยงาน สํานักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.2 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหาร 

ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง

สาธารณูปการ“โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ  เน่ืองใน

โอกาสพระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6 รอบ  28  

/กรกฎาคม  2567”...  
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กรกฎาคม  2567” จ านวนเงนิ  2,700,000  บาท   หนว่ยงาน สํานักปลัด  

(ญัตติที่ 5.2)  (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรี) 
                                        

  -เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์            เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                    กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ตาม 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810/ว 993      

ลงวันที่  5  มีนาคม  2567  เรื่อง การจัดซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6 รอบ  28  กรกฎาคม  

2567  แจ้งให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการจัดทําซุ้ม

ประตูเฉลิมพระเกียรติฯ โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะก่อสร้าง

โครงการซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ  ให้ตั้งงบประมาณ ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ หากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รายจ่ายประจําปีไม่เพียงพออาจโอนงบประมาณที่หมดความจําเป็น 

หรือมีความจําเป็นน้อยกว่าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  ข้อ 27  สํานักปลัดเทศบาลฯ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างซุ้ม

ประตูเฉลิมพระเกียรติฯ  เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา  6 รอบ  28  กรกฎาคม  2567    จ านวนเงิน  

2,700,000  บาท  ดังนี้ 

 -โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน     

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยกูบูสยาม  หมู่ที่ 6  จ านวน  1,279,300  บาท    

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณ พ.ศ. 2567          

หนา้ 155/ 192 

-โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา งบลงทุน      

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการติดตั้งสัญญาณ

ไฟจราจรสี่แยกเบอร์เส้ง  หมู่ที่ 1  จ านวน  950,700  บาท  เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  หน้า 159/ 192 

/-โอนลด จาก… 
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-โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน     

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน 100,000  บาท เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  หน้า 42/ 192 

-โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหและ

ชุมชน  งบบุคลากร  เงินเดอืน (ฝา่ยประจํา) เงนิเดือนข้าราชการหรือพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่น  จ านวน  200,000  บาท   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. 2567  หนา้ 136/ 192 

-โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  งบบุคลากร เงินเดอืน (ฝา่ยประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 

170,000  บาท   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ      

พ.ศ. 2567  หนา้ 138/ 192 

     รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น   2,700,000  บาท 
 

-โอนเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ“โครงการ

ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6 รอบ  28  กรกฎาคม  2567” จ านวน

เงนิ  2,700,000  บาท  ดังนี ้

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน               0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน               0.00    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน       2,700,000    บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน       2,700,000    บาท 
 

เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัด ดําเนินการจัดทําซุ้มเฉลิม

พระเกียรติฯ จํานวน 6 ซุ้ม แบ่งเป็น  เทศบาลเมืองสะเตงนอก 1 ซุ้ม  

เทศบาลเมืองเบตง 1 ซุ้ม และอีก 4 ซุ้ม เทศบาลนครยะลา  และองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดยะลา รับผิดชอบ โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดยะลา เป็นผู้ออกแบบ ซึ่งต้องดําเนินการ ให้เสร็จก่อนวันที่  21 

กรกฎาคม  2567  จงึนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ… 
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ก็จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

 เทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานบริหารทั่วไป  

งานบริหารทั่ ว ไป   งบลงทุน   ค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ างค่ าก่ อสร้าง

สาธารณูปการ  “โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ  เน่ืองใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   6 รอบ  28  

กรกฎาคม  2567”  จ านวนเงนิ  2,700,000  บาท  หนว่ยงาน สํานักปลัด 

หรอืไม่ โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอน

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อไปตั้งจ่าย

รายการใหม่ฯ โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ อนุมัติเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ “โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ  

เน่ืองในโอกาสพระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6 รอบ  28  

กรกฎาคม  2567”  จ านวนเงนิ  2,700,000  บาท  หนว่ยงาน สํานักปลัด 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.3 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2567 จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา  

ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ

ก่อสร้างป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมโครงประดับ เพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม 

งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   เป็น

จ านวนเงนิ 450,000 บาท  หนว่ยงาน สํานักปลัด  (ญัตติที ่5.3) 

                                        (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรี) 
   

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

/นายเสรี   เรืองกาญจน์... 
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นายเสรี   เรืองกาญจน์           เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                   กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ด้วย 

สํานักปลัดเทศบาล  มีความจําเป็นที่จะจัดสถานที่สําหรับประดับพระบรม 

ฉายาลักษณ์  ธงประจําพระองค์  ธงชาติไทย  ป้ายเฉลิมพระเกียรติและ

สัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันสําคัญของชาติ  เนื่องจากงบประมาณ

ที่ตัง้ไว้ไม่เพียงพอ จงึมคีวามจําเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจา่ยเพิ่ม ดังนี้  

-โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและ    

สิ่งปลูกสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างป้าย

พระบรมฉายาลักษณ์พรอ้มโครงประดับ  จ านวน   450,000  บาท  ดังนี้    

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน     450,000.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน     450,000.00    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอน   จํานวน     450,000.00    บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน               0.00    บาท 

-โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  

หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นจ านวนเงิน 450,000 

บาท  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. 2567  

หนา้ 152  ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน     1,406,000.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน       387,986.94    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน       450,000.00    บาท 

  -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน       837,986.94    บาท 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27   จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ก็จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

 เทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 
 

/2567 จากแผนงานเคหะและ… 
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2567 จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา ค่าที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างป้ายพระบรม

ฉายาลักษณ์พรอ้มโครงประดับ เพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม งานบริหารทั่วไป  หมวด

ค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นจ านวนเงิน 450,000 บาท  

หน่วยงาน สํานักปลัด หรือไม่ โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่

เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม งานบริหารทั่วไป  

หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เป็นจ านวนเงิน 450,000 

บาท  หนว่ยงาน สํานักปลัด  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.4 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2567  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  งบลงทุน  หมวดค่า 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงิน 96,000 บาท  

หนว่ยงาน สํานักปลัด  (ญัตติที ่5.4) 

     (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี   เรืองกาญจน์           เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                   กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ด้วย 

สํานักปลัด มีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่มเป็นรายการใหม่ จ านวน 

96,000 บาท  ดังนี้ 

-โอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย   

ดังนี้    

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน     300,000.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน     300,000.00    บาท 

/-จํานวนเงินที่โอน… 
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     -จํานวนเงินที่โอน   จํานวน       96,000.00    บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน     204,000.00    บาท 

-โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน

ทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์    

เป็นจ านวนเงนิ  96,000 บาท  ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน                 0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน                 0.00    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอน   จํานวน         96,000.00   บาท 

  -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน         96,000.00   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่อง ๆละ  32,000  บาท 

รวมจํานวนเงิน  96,000  บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะ

พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ และเป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

ข้อ 27   จงึนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ก็จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.   

2567 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงิน  96,000  บาท   หน่วยงาน สํานักปลัด 

หรือไม่ โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอน

งบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 

 

/-เป็นอันว่า ที่ประชุม… 
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-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.   

2567 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรอือิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงนิ 96,000 บาท   หนว่ยงาน สํานักปลัด  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.5 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2567 จาก แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

การศึกษา  หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวนเงิน  

500 บาท  หน้า 67 เพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ

อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง

หมึก (Ink Tank Printer)  หนว่ยงาน กองการศกึษา  (ญัตติที ่5.5)  

     (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)     
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายศรัณย์พล  ลฬีหาวงศ ์        เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์   รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  

  ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ในการชี้แจงในญัตตินี้   ด้วย          

กองการศกึษา  มคีวามประสงค์จะขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ย  

 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  หมวดค่าครุภัณฑ ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  จํานวน  500  บาท  ดังนี้  

-โอนลด จากแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้    

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน     258,000.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน     125,200.00    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอน   จํานวน           500.00    บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน      124,700.00    บาท 

-โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม  ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์  

เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง  ถังหมึก (Ink 

Tank Printer)  ดังนี้ 
/-งบประมาณที่อนุมัต.ิ.. 



  

                      -15- 
 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน          7,500.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน          7,500.00    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน             500.00    บาท 

  -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน          8,000.00    บาท 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27   จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ก็จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.   

2567 จาก แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า

ใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวนเงิน  500 บาท  หน้า 67 

เพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  

หนว่ยงาน กองการศึกษาหรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  

ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   จ านวนเงิน  500 บาท  เพื่อไปตั้งจ่าย

เพิ่ม  ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่า

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หรืออิ เล็กทรอนิกส์   เครื่องพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  

หนว่ยงาน กองการศกึษา 
 

 /นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.6 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2567 จาก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน   

          และประถมศึกษา  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน 

เงิน 1,000 บาท  หน้า 81  เพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม แผนงานการศึกษา งาน

ระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา   หมวดค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ หรอือิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  หน่วยงาน กองการศึกษา 

(ญัตติที ่5.6) 

 (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)  
 

    -เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง    
 

นายศรัณย์พล  ลฬีหาวงศ ์        เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์   รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  

  ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ในการชี้แจงในญัตตินี้  ด้วย             

กองการศกึษา  มคีวามประสงค์จะขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ย  

       ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  จาก แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อน 

วัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   

เพื่อไปตั้ งจ่ายเพิ่ม  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 

Printer)  จํานวน  1,000  บาท  ดังนี้  

-โอนลด จากแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ดังนี้    

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน     2,100,000.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน       376,659.84    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอน   จํานวน           1,000.00    บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน       375,659.84    บาท 

-โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม  ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์  

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank 

Printer)  ดังนี้ 

/งบประมาณที่อนุมัติ… 
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-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน        15,000.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน        15,000.00    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน         1,000.00    บาท 

  -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน        16,000.00    บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27   จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ก็จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.   

2567 จาก แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   เพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม 

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   หมวดค่า

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หรืออิ เล็กทรอนิกส์   เครื่ องพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 

Printer)  จ านวนเงนิ 1,000 บาท  หน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่  โปรด

ยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ

รายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   จ านวนเงิน  1,000 บาท  เพื่อไปตั้ง

จ่ายเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 

Printer)  หนว่ยงาน กองการศกึษา  
/นายอับดุลอาซิซ   หะยปิียวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.7 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  แผนงาน 

การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด

หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  หน่วยงาน กองการศึกษา  

(ญัตติที่ 5.7 ) 

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรฯี) 
 

    -เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง    
 

นายศรัณย์พล  ลฬีหาวงศ ์        เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์   รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  

 ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ในการชี้แจงในญัตตินี้   ด้วย          

กองการศึกษา  มีความประสงค์จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่ ว ไปเกี่ ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  ดังนี้ 

-ข้อความเดิม “แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออี เล็กทรอนิกส์   เครื่องพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  จํานวน  

7,500  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครื่อง  กองการศึกษา  

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 

มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่  มท  0808 .2 /ว  1989  ลงวั นที่   22   มิถุ นายน  2552  หนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7509  ลงวันที่ 7  ตุลาคม 2565 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่  1     

หน้าที่  118 ลําดับที่ 8  มาตรฐานเดิมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ 2567 ไม่สามารถจัดซื้อได้ จึงจําเป็นต้องโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์” 

/-เป็นข้อความใหม่... 
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-เป็นข้อความใหม่ “แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา  ค่ าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์หรืออิ เล็กทรอนิกส์  

เครื่องพมิพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  

จํานวน  8,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ

ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  จํานวน  1  เครื่อง  กอง

การศึกษา  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2566-2570) เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 หน้าที่  118 ลําดับที่ 8” 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29   จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ 
   

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ก็จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 แผนงานการศึกษา  งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง  

ถังหมึก (Ink Tank Printer) หนว่ยงาน กองการศกึษา หรอืไม่  โปรดยกมอื 

 สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง        

คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 แผนงานการศึกษา  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  หมวดค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ 
 

/คอมพิวเตอร์หรอือิเล็กทรอนิกส์... 
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คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้ง  ถังหมึก (Ink Tank Printer) หนว่ยงาน กองการศกึษา 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.8 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  แผนงาน 

การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  (ญัตติที่ 5.8 ) 

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี   เรอืงกาญจน์  นายกเทศมนตรฯี) 
 

     -เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง    
 

นายศรัณย์พล  ลฬีหาวงศ ์        เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์   รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  

 ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ในการชี้แจงในญัตตินี้   ด้วย          

กองการศึกษา  มีความประสงค์จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด

หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) )  ดังนี้ 

-ข้อความเดิม  “แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย เรี ยนและ

ประถมศึกษา  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์  

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer)   จํานวน 15,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  จํานวน  2  

เครื่อง  กองการศกึษา  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  22  มิถุนายน  

2552 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/ว 7509  ลงวันที่  7  

ตุลาคม 2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1  หนา้ที่  118 ลําดับที่ 15  มาตรฐานเดิมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ 2567 ไม่สามารถจัดซือ้ได้ จงึจําเป็นต้องโอนและแก้ไข 
 

/-เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง... 
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เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงราคาเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์”            

-เป็นข้อความใหม่ “แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์  

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer)   จํานวน 16,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer)  จํานวน  2  

เครื่อง  กองการศกึษา  เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครัง้ที่ 1  หนา้ที่  118 ลําดับที่ 15   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29   จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ 
   

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ก็จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 แผนงานการศึกษา งานระดับ

ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) หน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่  

โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 แผนงานการศึกษา  

/งานระดับก่อนวัยเรียน... 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์

คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) หนว่ยงาน กองการศกึษา 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.9 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงาน 

การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส รั้วรอบ ป้ายชื่อสถานศึกษา พร้อมปรับภูมิทัศน์   

เป็นเงนิ  3,650,000  บาท  หนว่ยงาน  กองการศกึษา  (ญัตติที ่5.9) 

     (ผู้เสนอญัตติ  นายเสรี   เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรี)  
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง    
 

นายศรัณย์พล  ลฬีหาวงศ ์        เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์   รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  

ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ในการชี้แจงในญัตตินี้   ด้วย           

กองการศกึษา  มคีวามประสงค์จะขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 ไปตั้งจา่ยรายการใหม่  แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง

อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กมัรกัส รั้วรอบ ป้ายชื่อสถานศึกษา พร้อมปรับภูมิทัศน์   เป็นเงิน  

3,650,000  บาท  เพื่อรองรับเด็กเล็กในพื้นที่ตําบลสะเตงนอก และพื้นที่

ใกล้เคียง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ

องค์กรปกครองท้องถิ่น มาตรฐานที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และ

ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังนี้ 
 

1. โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  

เสริมเหล็ก  ซอยนิบงบารู 14  หมูท่ี่ 7   จ านวนเงนิ  870,800  บาท 
 

2. โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  

เสริมเหล็ก  ซอยรวมทอง  หมู่ที่ 10  จ านวนเงนิ  1,408,600  บาท 
 

/3. โอนลด แผนงาน... 
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3. โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต  

เสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ํา  ซอยโต๊ะอีหม่ามเบอร์เส้ง  หมู่ที่ 1  จ านวนเงิน  

494,800  บาท 
 

4. โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการติดตั้งสัญญาณ        

ไฟจราจร  สี่แยกเบอร์เส้ง  หมู่ที่ 1   จ านวนเงนิ  535,300  บาท 
 

5. โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก       

ซอยการีมี 14  หมูท่ี่ 6   จ านวนเงนิ  130,500  บาท 
 

6. โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก       

ซอยซูซู (ธงชัย)  หมูท่ี่ 6   จ านวนเงนิ  210,000  บาท 

        รวมเป็นเงนิ   3,650,000  บาท 

-โอนเพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน

และประถมศึกษา  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูก

สร้างต่าง ๆ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส รั้วรอบ 

ป้ายชื่อสถานศึกษา พร้อมปรับภูมิทัศน์   เป็นเงิน  3,650,000  บาท    

(ตามแบบแปลนของเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-

2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน               0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน               0.00    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน       3,650,000    บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน       3,650,000    บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายกเทศมนตรีฯ 

/นายเสรี   เรืองกาญจน์… 
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นายเสรี   เรืองกาญจน์           เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ                   กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ตามแบบ 

ที่สํานักงบให้มาไม่ได้ให้รั้ว ให้แต่อาคารอย่างเดียว ดําเนินการถมที่แล้วห่าง

จากที่เดิมประมาณ 500 เมตร จะเห็นว่ามีการโอนลดงบประมาณโครงการ

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร สี่แยกเบอร์เส้ง หมู่ที่  1  เนื่องจากสํานักงาน   

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา จะเข้าดําเนินการก่อสร้างถนน ถ้าเรา

ดําเนินการไปก็คงต้องรื้อ จะทําให้เสียงบประมาณไปเปล่า เราจะดําเนินการ

ได้ก็หลังจากที่ เขาก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ  จึงโอนงบประมาณส่วนนี้ไป

ดําเนินการในส่วนที่จําเป็นก่อนเพื่อไม่ให้งบประมาณส่วนนี้ตกไป  คือ ทําซุ้ม

เฉลิมพระเกียรตฯิ และก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส  เรายอมเสีย

งบประมาณโครงการฯ ส่วนน้อย  เพื่อแลกกับงบประมาณเป็น 10 ล้าน       

ก็ต้องเอาไว้ก่อน 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายมะสดี  หะยียะปาร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 
 

นายมะสดี  หะยียะปาร ์  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายมะสดี  หะยียะปาร์  สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ เขตที่ 1  จากที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจง ว่าสัญญาณไฟจราจร สี่แยก

เบอร์เส้ง  หมู่ที่  1 ยังไม่ได้ดําเนินการ เพราะอะไร จึงอยากทราบว่า  

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองยะลา จะเข้าดําเนินการก่อสร้างถนน

เมื่อไหรจ่ะได้แจง้ให้ชาวบ้านได้ทราบ เขาถามกันเยอะมาก ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายอนันต ์  ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 
 

นายอนันต ์  ฮะ   เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม นายอนันต ์  ฮะ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เขตที่ 2  โอนลด 6 โครงการ เพื่อแลกกับโครงการงบประมาณ 10 ล้าน  

อยากทราบว่า โครงการอะไรบ้าง ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายกเทศมนตรีฯ 
 

/นายเสรี   เรืองกาญจน์... 
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นายเสรี   เรืองกาญจน์           เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

นายกเทศมนตรีฯ    กระผม  นายเสรี   เรืองกาญจน์   นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  ส่วน

เบอร์เส้ง  เป็นงบปี 2567 ผมได้ถามสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองยะลา 

เขาว่าจะทําสัญญามิถุนายน-กรกฎาคม งบประมาณดําเนินการ  67 ล้าน  

เบอร์เส้ง-ดามูซอ  เขาก่อสร้างเป็นคอนกรีตทั้งหมด ทั้งถนนและคูระบายน้ํา

และ ตามที่ท่าน สท.อนันต์ ถาม ก็มีการก่อสร้างถนนสายปรามะ หน้ามัสยิด

ตลอดสาย  งบประมาณ  9 ล้าน 9  การก่อสร้างถนนสายกําปง หน้ามัสยิด 

หมู่ 5  งบประมาณ 9 ล้านกว่า รวม 2 โครงการนี้เกือบ 20 ล้าน  ไม่ใช่ 10 

ล้าน  ตัวเลขเยอะจําได้ไม่หมด 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ก็จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

 เทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2567  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานการศึกษา  งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้าง

อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา   

เด็กเล็กมัรกัส รั้วรอบ ป้ายชื่อสถานศึกษา พร้อมปรับภูมิทัศน์   เป็น

เงิน  3,650,000  บาท หน่วยงาน กองการศึกษา หรือไม่  โปรดยกมือ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ฯ ดังกล่าว 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงาน

การศกึษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กมัรกัส รั้วรอบ ป้ายชื่อสถานศึกษา พร้อมปรับภูมิทัศน์   

เป็นเงนิ  3,650,000  บาท  หนว่ยงาน กองการศกึษา 
/นายอับดุลอาซิซ   หะยปิียวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.10 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติ เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  สนับสนุนโครงการตามแผนปฏบิัติราชการภายใต้งบประมาณรายจ่าย 

ประจําปี  งบประมาณ 2568  โดย สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัด

ยะลา เป็นหน่วยดําเนินการ   จงึใคร่ขอให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก  บรรจุ

โครงการน าเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อขอ

ความเห็นชอบ และยืนยันรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง เมื่อด าเนินการ 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ  จ านวน 3 โครงการ  หน่วยงาน กองช่าง (ญัตติที่ 5.10) 

               (ผู้เสนอญัตติ นายศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์  รองนายกเทศมนตรี  

รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีฯ) 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก   เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สนับสนุนโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2568 

โดย สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา เป็นหน่วยดําเนินการ จึง

ใคร่ขอให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก บรรจุโครงการน าเข้าวาระประชุม

สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกเพื่อขอความเห็นชอบ และยืนยัน รับมอบ

ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างเมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  จ านวน  3  

โครงการ  รายละเอียดดังต่อไปนี ้คือ 

5.10.1  โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน  พร้อมรางระบายน้ า   

สายเบอร์เส้ง หมู่ที่ 1 – 6  ตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัด

ยะลา  ความกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางรวม  1.990  กิโลเมตร  และราง

ระบายน้ํา ความยาว  5.900  กิโลเมตร  
                              

5.10.2  โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน พร้อมระบบระบายน้ า 

สายมลายูบางกอก หมู่ที่ 2 – 11  ตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมืองยะลา  

จังหวัดยะลา  ความกว้าง 7.00–8.00 เมตร  ระยะทางรวม 1.500  กิโลเมตร 
 

5.10.3   โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน  สายถนนธารน้ าผึ้ง - 

บาโงยดือปู  หมู่ที่ 13  ตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมอืงยะลา  จังหวัดยะลา                        

ความกว้าง  6.00  เมตร  ระยะทางรวม  1.655  กิโลเมตร   
 

/ปี 2568 เทศบาลฯ… 
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ปี 2568 เทศบาลฯ ได้งบ 200 กว่าล้าน การก่อสร้างถนนก็จะเป็น

คอนกรีตทั้งหมด  เราของบประมาณ ในปี 67 – 68  รวม 600  กว่าล้าน    

ฝากสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านช่วยกันพิจารณา  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีขอ้อภปิรายซักถาม  ขอเชญิ  ถ้าไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ          

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิก 

 สภาเทศบาลฯ ท่านใดเห็นชอบให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก บรรจุ

โครงการน าเข้าวาระประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และยืนยัน 

รับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างเมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  จ านวน 

3  โครงการ  ดังกล่าวข้างต้น หน่วยงาน กองช่าง โปรดยกมือ  สมาชิกสภา

เทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก บรรจุโครงการ

นําเข้าวาระประชุมสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก และยืนยัน รับมอบทรัพย์สิน    

สิ่งปลูกสร้าง เมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  จํานวน  3  โครงการ 

ดังกล่าวข้างตน้ โปรดยกมอื 

มติท่ีประชุม  -เห็นชอบ ให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก บรรจุโครงการนําเข้าวาระประชุม

สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และยืนยัน รับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างเมื่อ

ดําเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จ  จํานวน  3  โครงการ   จ านวน    15  เสียง 

-ไม่เห็นชอบ           จ านวน    -   เสียง 

-งดออกเสียง           จ านวน    1    เสียง 
 

  -เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ ให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

บรรจุโครงการนําเข้าวาระประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และยืนยัน 

รับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างเมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  จํานวน  3  

โครงการ  หนว่ยงาน กองชา่ง   
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.11  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2567 จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา 

งบลงทุน  หมวดค่าที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้าง   ประเภท ค่ าก่อสร้างสิ่ ง              

สาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย     

เปาะยานิ 1  หมู่ที่  3   จ านวนเงนิ  531,400.00  บาท   โอนเพิ่มไปตั้ง 
 

/จา่ยรายการใหม่... 
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จ่ายรายการใหม่  หนว่ยงาน กองชา่ง  (ญัตติที ่5.11) 

     (ผู้เสนอญัตติ นายศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์  รองนายกเทศมนตรี  

รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีฯ) 
    

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  ด้วยกองช่าง มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

-โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเปาะยานิ 1  หมู่ที่  3   

จ านวนเงนิ  531,400.00  บาท   

-โอนเพิ่ม  และตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

5.11.1 ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยอินทรชิต 7  หมู่ที่ 2  ขนาดกว้าง  

5.00 เมตร  ยาว 30.00 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง กว้าง  0.50  เมตร  หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) 

      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา 53 (1) 

     - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 3 

                                                               จ านวนเงนิ  135,400.00  บาท 

เนื่องจากมีความจําเป็น จะต้องดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยอินทรชิต 7  หมู่ที่ 2  โดยเร่งด่วน  เนื่องจากช่วงฤดูฝน เกิด

ปัญหานํ้าท่วมขัง น้ําระบายไม่ทัน ประชาชนได้รับความเดือดรอ้น 
 

5.11.2   ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  หมวด

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเจ๊ะแว  หมูท่ี่ 3   ขนาดกว้าง  

6.00 เมตร  ยาว 70.00  เมตร  ไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50  เมตร หนา 0.15  

เมตร หรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 420  ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาล) 

 

/- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ… 
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      - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 53 (1) 

     - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 

                                                               จ านวนเงนิ  396,000.00  บาท 

เนื่องจากมีความจําเป็น จะต้องดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ซอยเจ๊ะแว  หมู่ที่ 3  โดยเร่งด่วน  เนื่องจากถนนเดิมเป็นดิน

ลูกรัง  ซึ่ งปัจจุบันประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่ เป็นจํานวนมาก มีความ

จําเป็นต้องใช้ถนนสัญจรไป-มา  และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน

ผูใ้ช้เส้นทาง 

รวม 2 โครงการเป็นจ านวนเงนิทั้งสิ้น  531,400.00  บาท 

 

                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีขอ้อภปิรายซักถาม  ขอเชญิ  ถ้าไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา เทศบาลฯ          

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงานเคหะ

และชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เป็นจ านวนเงิน  531,400.00บาท  

หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ โปรดยกมือ  สภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ

อนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงานเคหะ

และชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
 

/ประเภทค่าก่อสร้าง...  
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ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เป็นจ านวนเงิน  531,400.00บาท  

หนว่ยงาน กองชา่ง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.12 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติขอให้สภาพิจารณาเห็นชอบ แก้ไข

ประธานสภาเทศบาลฯ  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ เนื่องจากสํานักงบประมาณได้จัดส่งใบ 

โอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2  ครั้งที่ 5  โครงการงบเงิน      

อุดหนุนเฉพาะกิจ  พ.ศ. 2567  จ านวน 3 โครงการ  ซึ่งได้มีการแก้ไข

ข้อความใหม่  หนว่ยงาน กองชา่ง  (ญัตติที ่5.12) 

     (ผู้เสนอญัตติ นายศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์  รองนายกเทศมนตรี  

รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีฯ)                            
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติขอให้สภาพิจารณาเห็นชอบ แก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ เนื่องจากสํานักงบประมาณได้จัดส่งใบโอน 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่  2  ครั้งที่  5  โครงการงบเงิน      

อุดหนุนเฉพาะกิจ  พ.ศ. 2567  จ านวน 3 โครงการ  ซึ่งได้มีการแก้ไข

ข้อความใหม ่ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

ล าดับที่ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผลที่แก้ไข 

1. โครงการก่อสร้างถนน 

แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต  

สายปรามะ  หมูท่ี่ 13  

ขนาดกว้าง  6.00 เมตร ยาว 

1.400  กิโลเมตร หนา 0.04  

เมตร  หรอืพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 

8,400.00 ตารางเมตร 

ตําบลสะเตงนอก  อําเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

จํานวน 1  สายทาง  

เป็นเงิน 9,993,100.00 บาท 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก   

คอนกรีต  สายปรามะ  หมู่ที่ 13 

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 1,130 

เมตร  หนา 0.04 เมตร หรือพืน้ที่

ไม่น้อยกว่า 6,780.00 ตารางเมตร  

ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา  จํานวน  1  สายทาง  

เป็นเงิน 9,993,100.00 บาท 

โครงการก่อสร้างถนน 

แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต    

สายปรามะ  หมูท่ี่ 13 

เนื่องจากได้ดําเนินการสํารวจ

แล้ว มีรายการเพิ่มเติมดังนี้ 

1. งานดินตัด 2,545.00  ลบ.ม. 

2. งานรื้อท่อประปา  วางใหม่ 

1,760.00 ลบ.ม. 

3. งานวางท่อเหลี่ยม  ขนาด 

1.50 x 1.50 x 1.00 เมตร ยาว  

24.00 เมตร 

 
/มตี่อ หน้า 31… 
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ล าดับที่ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผลที่แก้ไข 

2. 

 

 

โครงการก่อสร้างถนน 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

สายก าปง-หน้ามัสยิด หมู่

ที่ 5  

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 

1.200  กิโลเมตร หนา 0.04 

เมตร  หรอืพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 

7,200.00  ตารางเมตร 

ตําบลสะเตงนอก  อําเภอ

เมืองยะลา จังหวัดยะลา 

จํานวน  1  สายทาง  

เป็นเงิน 9,023,600.00 

บาท 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์    

ติกคอนกรีต สายก าปง - หน้า

มัสยิด หมู่ที่ 5  

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.160 

เมตร หนา 0.04 เมตร หรอืพืน้ที่ไม่

น้อยกว่า 5,800.00 ตารางเมตร 

ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา  จํานวน  1  สายทาง  

เป็นเงิน  9,023,600.00  บาท 

โครงการก่อสร้างถนน    

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สาย

ก าปง - หน้ามัสยิด   หมู่ที่ 5  

เนื่องจากได้ดําเนินการสํารวจ

แล้ว มีรายการเพิ่มเติมดังนี้ 

1. งานรื้อผิวคอนกรีตเสริม 

เหล็กเดิม 2,881.00  ตร.ม. 

2. งานดินตัด 2,000.00 ลบ.ม.

3.  งานวางท่อ  

   -  n 0.60  จํานวน  7 ทอ่น 

   -  n 0.80  จํานวน  14 ท่อน 

   -  n 1.00  จํานวน  14 ท่อน 

4.  งานกําแพงปากท่อระบาย

น้ํา  

   -  n 0.60  จํานวน   2  ลูก 

   -  n 0.80  จํานวน   4  ลูก 

   -  n 1.00  จํานวน   4  ลูก 

3. 

 

 

 

โครงการปรับปรุงถนน 

แอสฟัลท์ตกิคอนกรีต      

ถนนปารามีแต-ตอืเบาะ  

หมูท่ี่ 1 และหมู่ที่ 12  

ขนาดกว้าง 13.00 เมตร 

ยาว 1.325 กิโลเมตร   หนา 

0.05 เมตร หรอืพืน้ที่ไม่น้อย

กว่า 17,225.00 ตารางเมตร 

ตําบลสะเตงนอก อําเภอ

เมืองยะลา จังหวัดยะลา 

จํานวน 1 สายทาง  เป็นเงิน 
 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน 

ซอยตือเบาะ 12 (แยนาบริหาร) - 

ซอยตือเบาะ 14 (รวมเพชร)  

หมูท่ี่ 10 

-  ถนนกว้าง 4.00 – 5.00 เมตร 

ยาว  850.00 เมตร  หนา 0.15  

 เมตร  หรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 

3,675.00 ตารางเมตร  

-  รางระบายน้ําคอนกรีตเสริม 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน 

ซอยตือเบาะ 12 (แยนาบริหาร) 

- ซอยตือเบาะ 14 (รวมเพชร) 

หมูท่ี่ 10 

เนื่องจาก สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมอืงจังหวัดยะลา จะ

ดําเนนิการโครงการพัฒนาพืน้ที่

บริเวณชุมชนเบอร์เส้ง หมู่ที่ 1 

และชุมชนลาโจ๊ะ หมู่ที่ 12 

 

/มตี่อ หน้า 32… 
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ล าดับที่ ข้อความเดิม แก้ไขเป็น เหตุผลที่แก้ไข 

 11,322,000.00 บาท  และ

สมทบเงินนอกงบประมาณ 

1,258,000.00 บาท 

เหล็ก ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร 

สูง 0.50 เมตร  หนา 0.10 เมตร 

ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา  จํานวน 1  สายทาง 

เป็นเงิน 11,322,000.00 บาท และ

สมทบเงินนอกงบประมาณ 

288,000.00 บาท 

 (งบประมาณปี 2567) 

งบประมาณ 76,000,000.00 

บาท  ซึ่งทับซ้อนกับโครงการ  

ที่ขอจากสํานักงบประมาณ  จึง

ต้องย้ายสถานที่ก่อสรา้งจาก

เดิม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12 มา

เป็นโครงการในพืน้ที่ หมู่ที่ 10 

ซึ่งประชาชนมีความเดือดร้อน

เชน่กัน 
 

-โครงการที่ 1 ,2  ได้ดําเนินการทําสัญญา 

-โครงการที่ 3 รอคําตอบจากสํานักงบประมาณ  ซึ่งใช้งบประมาณ

ของเรา  12 ล้าน  ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองยะลา  76 ล้าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29  จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีขอ้อภปิรายซักถาม  ขอเชญิ  ถ้าไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา เทศบาลฯ          

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณ  เนื่องจากสํานักงบประมาณได้จัดส่งใบโอนการจัดสรร

งบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2  ครั้งที่ 5  โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

พ.ศ. 2567  จ านวน 3 โครงการ หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ โปรดยกมือ  

สภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณ ฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 

/-เป็นอันว่า ที่ประชุม… 
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-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณ  เนื่องจากสํานักงบประมาณได้จัดส่งใบโอนการจัดสรร

งบประมาณรายจ่าย งวดที่ 2  ครั้งที่ 5  โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

พ.ศ. 2567  จ านวน  3 โครงการ หนว่ยงาน กองชา่ง 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.13 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2567  จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย

อื่นๆ จ านวนเงิน 13,000.00  บาท   โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่  

แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ ์ หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24   

ชอง แบบที่ 2  จ านวน 1  ชุด  หนว่ยงาน กองชา่ง  (ญัตติที ่5.13) 

     (ผู้เสนอญัตติ นายศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์  รองนายกเทศมนตรี  

รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีฯ)   
  

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง    
 

นายศรัณย์พล  ลฬีหาวงศ ์        เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์   รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก 

 ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ในการชี้แจงในญัตตินี้   ด้วยกองช่าง   

มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567  จ านวนเงิน 13,000.00  บาท   เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่  

แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ ์ หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรอือิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ    (L2 Switch) ขนาด 24   

ชอง แบบที่ 2  จ านวน 1  ชุด  ดังนี้ 

-โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  งบดําเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ  

จ านวนเงนิ 13,000.00  บาท 

-โอนเพิ่ม ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ ์ หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์

กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24   ชอง แบบที่ 2  จ านวน 1 ชุด 

โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 
/-  มลีักษณะการทํางาน... 
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     -  มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 

     - มีช่องเชื่อมตอ่ระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T  หรอืดีกวา จํานวนไมนอยกวา 24 ชอง 

     -  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางาน  ชองเชื่อมตอระบบเครือ 

ขายทุกชอง 

     -  รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 16,000 Mac Address 

     -  สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได้ 

         รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด ไม่มใีนราคามาตรฐานครุภัณฑ ์

โดยใช้ราคาในท้องถิ่น หรอืราคาที่จัดซือ้ได้อย่างประหยัด 

     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3                                                

                                                    จ านวนเงิน  13,000.00  บาท 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีขอ้อภปิรายซักถาม  ขอเชญิ  ถ้าไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ          

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567  จ านวนเงิน 13,000.00  บาท   เพื่อไปตั้งจ่าย

รายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  หมวด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ    

(L2 Switch) ขนาด 24   ชอง แบบที่ 2  จ านวน 1  ชุด หนว่ยงาน กองช่าง 

หรือไม่ โปรดยกมือ  สภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงิน

งบประมาณ ฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

/-เป็นอันว่า ที่ประชุม… 
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-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  จ านวนเงิน 13,000.00  บาท   เพื่อไป

ตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  

หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ    

(L2 Switch) ขนาด 24   ชอง แบบที่ 2  จ านวน 1  ชุด หนว่ยงาน กองชา่ง 
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.14 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2567  จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท 

เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวนเงิน 128,000.00 

บาท  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์  หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   เครื่อง

คอมพิวเตอร์ จํานวน  4 เครื่อง ๆละ 32,000.00  บาท หน่วยงาน กองช่าง  

(ญัตติที ่5.14) 

     (ผู้เสนอญัตติ นายศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์  รองนายกเทศมนตรี  

รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีฯ)   
  

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง    
 

นายศรัณย์พล  ลฬีหาวงศ ์        เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ               กระผม  นายศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์   รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  

 ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ในการชี้แจงในญัตตินี้   ด้วยกองช่าง    

มีความประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567  ดังนี้ 

-โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเดือน

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้  3,602,500.00 บาท 

คงเหลืองบประมาณ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม  2567 จํานวนเงิน 1,700,425.81 

บาท        จ านวนเงนิ  128,000.00 บาท     

-โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ ์ หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เคร่ือง

คอมพิวเตอร์  จํานวน  4  เครื่อง ๆละ  32,000.00  บาท   โดยมี

คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 

/-  มีหนว่ยประมวลผล... 
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      -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 

16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณี

ที่ตอ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรอื Max Boost)  

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.4 GHz จํานวน 1 หนว่ย 

-  หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memony 

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

     -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรอื ดีกว่า ดังนี้ 

             1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี   

            หน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื 

             2)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตัง้อยู่ภายในหนว่ย 

             ประมวลผลกลาง  แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ 

             ใช้หนว่ยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   

             หรอื 

             3)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มคีวามสามารถในการใช้ 

                  หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

     -  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า มขีนาดไม่น้อย

กว่า 8 GB 

     -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรอื ดกีว่า ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 

2 TB หรอืชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 500 GB จํานวน  

1 หนว่ย 

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  

Base-T หรอืดีกว่า จํานวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 

     -  มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่นอ้ยกว่า  

3 ช่อง 

     -  มีแป้นพมิพ์และเมาส์ 

     -  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้  จํานวน 1 หนว่ย  

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด จัดซื้อตามราคามาตรฐาน 

ครุภัณฑ ์ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา้ที่ 502 

ลําดับที่ 1     

                                                จ านวนเงนิ  128,000.00  บาท 
 

/เนื่องจากมีความจําเป็น… 
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  เนื่องจากมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ใหม่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในการเขียนแบบแปลน ซึ่งคอมพิวเตอร์เครื่อง

เก่าไม่สามารถรองรับโปรแกรมการเขียนแบบแปลนที่ทันสมัยได้ ทําให้การ

ปฏิบัติงานล่าช้า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีขอ้อภปิรายซักถาม  ขอเชญิ  ถ้าไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา เทศบาลฯ          

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2567  จ านวนเงิน 128,000.00  บาท   เพื่อไปตั้งจ่าย

รายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  หมวด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน  4 

เครื่อง ๆละ 32,000.00  บาท หน่วยงาน กองช่าง หรือไม่ โปรดยกมือ    

สภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ฯ ดังกล่าว 

โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  จ านวนเงนิ 128,000.00  บาท   เพื่อไป

ตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ ์ 

หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ 

จํานวน  4 เครื่อง ๆละ 32,000.00  บาท หนว่ยงาน กองชา่ง  
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.15 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2567  จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป 

/เกี่ยวกับเคหะและชุมชน… 
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เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน (ฝา่ยประจํา) ประเภท  

เงินเพิ่มข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวนเงิน  41,500.00  บาท   

โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่า

ครุภัณฑ์  หมวดครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  

จํานวน  1  เครื่อง หนว่ยงาน กองชา่ง  (ญัตติที ่5.15) 

     (ผู้เสนอญัตติ นายศรัณย์พล  ลีฬหาวงศ์  รองนายกเทศมนตรี  

รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีฯ)    
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง    
 

นางรัชนี  กาญจนานุชิต          เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ              ดิฉัน  นางรัชนี  กาญจนานุชิต   รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ได้รับ 

 มอบหมายจากนายกเทศมนตรี ในการชี้แจงในญัตตินี้ ด้วยกองช่าง  มีความ

ประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ ายประจําปี  งบประมาณ        

พ.ศ. 2567  ดังนี้ 

-โอนลด จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ 

ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้  405,400.00 

บาท  คงเหลืองบประมาณ ณ วันที่  7 พฤษภาคม  2567  จํานวนเงิน 

222,560.00 บาท    

จ านวนเงนิ  41,500.00 บาท     

-โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน  งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์  หมวดครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  

จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ 

                                         1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 30,000 บีทีย ู

                                         2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคา่ติดตั้ง 

                                        3)  เครื่องปรับอากาศที่มคีวามสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่ 

เกิน 40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

                                         และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5  

4)  ตอ้งเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง 

ความเย็น และหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกัน 

5)  มีความหนว่งเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 

6)  การจัดซือ้เครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) 
 

/นอกเหนอืจากการ… 
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นอกเหนอืจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควร 

พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มคี่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล

(SEER) สูงกว่า 

  7)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

            (1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้  สวิตช์ 1 ตัว ท่อ 

 ทองแดง ไปกลับหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน     

 15 เมตร 

8)  ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  

                                              (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 

                                                   (1)  ชนิดตัง้พื้น หรอืชนิดแขวน  

                                                        ขนาดไม่ตํ่ากว่า 13,000 บีทียู  4,000 บาท 

                                                        ขนาดไม่ตํ่ากว่า 40,000 บีทียู  5,500 บาท 

รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด  จัดซื้อตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ์ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ 

           -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 505 

ลําดับที่ 34                                 จ านวนเงนิ  41,500.00  บาท 

  เนื่องจากมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการจัดซือ้เครื่องปรับอากาศ 

เพราะในสํานักงานกองช่าง มีพนักงานเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการขยายห้อง

ปฏิบัติงาน เพื่อลดความแออัด 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีขอ้อภปิรายซักถาม  ขอเชญิ  ถ้าไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา เทศบาลฯ          

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2567  จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  

ประเภท เงินเพิ่มข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โอนเพิ่มไปตั้งจ่าย 
 

/รายการใหม่  ในแผน... 
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รายการใหม่  ในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  หมวด

ครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน เป็นจ านวนเงิน  

41,500.00  บาท  หน่วยงาน กองชา่ง  หรอืไม่  โปรดยกมอื   สภาเทศบาลฯ 

ท่านใด ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนเงนิงบประมาณ ฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  ไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงานเคหะ

แ ล ะ ชุ ม ช น  ง บ ล ง ทุ น   ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์   ห ม ว ด ค รุ ภั ณ ฑ์ สํ า นั ก ง า น  

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน เป็นจ านวนเงิน  41,500.00  บาท  

หน่วยงาน กองชา่ง 
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.16 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติถอนเงินคืนรายรับค่าภาษีที่ดินและ

ประธานสภาเทศบาลฯ  สิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี  พ.ศ. 2566 รายนายชิษณุพงศ์  ลุ่ยจิ๋ว  จ านวน 

เงนิ  583.89  บาท  หนว่ยงาน กองคลัง  (ญัตติที่ 5.16)  

(ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์ นายกเทศมนตรีฯ) 
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง    
 

นางรัชนี  กาญจนานุชิต          เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ              ดิฉัน  นางรัชนี  กาญจนานุชิต   รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ได้รับ 

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี ในการชี้แจงในญัตตินี้ ด้วยกองคลัง มีความ

ประสงค์จะขออนุมัตถิอนเงินคืนรายรับค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี  

พ.ศ. 2566 รายนายชิษณุพงศ์  ลุ่ยจิ๋ว  จ านวนเงิน  583.89  บาท  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2566  หมวด 9 การถอนคืนเงินรายรับและการจําหน่ายหนี้สูญ ข้อ. 105 วิธี

ปฏิบัติการถอนคืนเงินรายรับ (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับ

เงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้จ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้อง

ได้รับอนุมัตจิากสภาท้องถิ่น   

จงึนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ 
 

/นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มีขอ้อภปิรายซักถาม  ขอเชญิ  ถ้าไม่มี   

ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภา เทศบาลฯ          

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ต่อไป จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิก 

สภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้ถอนเงินคืนรายรับค่าภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง ประจําปี  พ.ศ. 2566 รายนายชิษณุพงศ์  ลุ่ยจิ๋ว  จ านวนเงิน  

583.89 บาท หน่วยงาน กองคลัง หรอืไม่ โปรดยกมอื สภาเทศบาลฯ ท่านใด 

ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้ถอนเงินคืนรายรับฯ รายการดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้ให้ถอนเงินคืนรายรับค่าภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี  พ.ศ. 2566 รายนายชิษณุพงศ์  ลุ่ยจิ๋ว  

จ านวนเงนิ  583.89 บาท หน่วยงาน กองคลัง 
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ 5.17  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ในแผนงานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หรือ

อ ิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  แบบที่ 2  จ านวน  3  เครื่อง   

เป็นเงนิ  75,000  บาท   หนว่ยงาน กองคลัง  (ญัตติที ่5.17) 

     (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรีฯ)    
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง    
 

นางรัชนี  กาญจนานุชิต          เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ              ดิฉัน  นางรัชนี  กาญจนานุชิต   รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ได้รับ 

 มอบหมายจากนายกเทศมนตรี ในการชี้แจงในญัตตินี้  ด้วยกองคลัง มีความ

ประสงค์จะขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 

2567  เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออ ิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 

2  จ านวน 3 เคร่ือง เป็นเงนิ 75,000  บาท  ดังน้ี  

/-โอนลด จากแผนงาน… 
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-โอนลด จากแผนงานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน ประเภท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง  ดังนี้    

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน       700,000.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน       378,000.00    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอน   จํานวน        75,000.00    บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน      303,000.00    บาท 

-โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม  ในแผนงานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

แบบที่ 2  จ านวน 3 เคร่ือง  ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน                0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน                0.00    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน        75,000.00    บาท 

  -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน        75,000.00    บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27   จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ก็จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงาน

บริหารงานคลัง  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออีเล็กทรอนิกส์  

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  แบบที่ 2 จ านวน 3 เคร่ือง เป็นเงนิ 75,000  บาท   

หนว่ยงาน กองคลัง  หรือไม่  โปรดยกมือ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่

เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 

/-เป็นอันว่า ที่ประชุม… 
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-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ใน

แผนงานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หรือ

อีเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  แบบที่ 2 จ านวน 3 เครื่อง เป็น

เงนิ 75,000  บาท   หนว่ยงาน กองคลัง 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์  5.18 ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาลฯ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ในแผนงานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หรือ

อ ิเล็กทรอนิกส์  จอแสดงภาพ   จ านวน  6  จอ   เป็นเงิน  30,000  บาท  

หนว่ยงาน กองคลัง  (ญัตติที ่5.18) 

     (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรีฯ)  
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง    
 

นางรัชนี  กาญจนานุชิต          เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ   ทุกท่าน 

รองนายกเทศมนตรีฯ              ดิฉัน  นางรัชนี  กาญจนานุชิต   รองนายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก  ได้รับ 

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี ในการชี้แจงในญัตตินี้ ด้วยกองคลัง มีความ

ประสงค์จะขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 

2567  เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  

ค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ หรอือ ิเล็กทรอนิกส์ จอแสดงภาพ  จ านวน  6  จอ   

เป็นเงนิ  30,000  บาท  ดังน้ี  

-โอนลด จากแผนงานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน ประเภท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง  ดังนี้    

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน       700,000.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน       303,000.00    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอน   จํานวน        30,000.00    บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน      273,000.00    บาท 

-โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม  ในแผนงานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่า

ครุภัณฑ ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์  จอแสดงภาพ  จ านวน  

6 จอ  ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน                0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน                0.00    บาท 
 

/-จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม… 
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     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน        30,000.00    บาท 

  -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน        30,000.00    บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27   จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ก็จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงาน

บริหารงานคลัง  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออีเล็กทรอนิกส์  จอ

แสดงภาพ  จ านวน  6 จอ  เป็นเงิน  30,000  บาท   หน่วยงาน กองคลัง  

หรอืไม่  โปรดยกมอื  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอน

งบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ใน

แผนงานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หรือ

อีเล็กทรอนิกส์  จอแสดงภาพ  จ านวน  6  จอ  เป็นเงิน 30,000  บาท   

หนว่ยงาน กองคลัง 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.19  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่า

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑส์ํารวจ  กล้องส่องทางไกล   จ านวน  1  ตัว   เป็นเงนิ  

7,000  บาท  หนว่ยงาน  กองสาธารณสุข  (ญัตติที ่5.19) 

/(ผูเ้สนอญัตติ...  
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 (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรีฯ)    
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก ด้วยกองสาธารณสุข  มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้ง

จ่ายรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ  กล้องส่องทางไกล   

จ านวน 1 ตัว  เป็นเงนิ  7,000  บาท   ดังน้ี  

-โอนลด จากแผนงานสาธารณสุข  งบดําเนินงาน  ค่าวัสดุ  วัสดุก่อสร้าง  

หนา้ 110/ 192  ดังนี้    

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน          20,000.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน          20,000.00    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอน   จํานวน           7,000.00    บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน          13,000.00    บาท 

-โอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ  กล้องส่อง

ทางไกล   จ านวน  1  ตัว  ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน                 0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน                 0.00    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน          7,000.00    บาท 

  -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน          7,000.00    บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27   จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายกเทศมนตรีฯ 

 

/นายเสรี  เรอืงกาญจน์... 
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นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  ขอให้รองปลัดฯ ได้ชี้แจงว่า จะเอากล้องส่องทางไกล ไปใช้ทํา

อะไร 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิ รองปลัดฯ   

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นางสาวรุ่งฤดี   ตัง้อนุตรกุล  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

รองปลัดเทศบาลฯ    และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน นางสาวรุ่งฤดี   ตัง้อนุตรกุล  รองปลัด 

เทศบาลฯ เอาไว้ที่ประจํารถกู้ชีพ-กู้ภัย  เมื่อเวลาเกิดเหตุภัย จะได้เอาไว้ส่อง

ดูว่า เราสามารถเข้าไปในพื้นที่ได้แค่ไหน  สามารถช่วยเหลือได้อย่างไร 

ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ก็จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงาน

สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑส์ํารวจ กล้องส่องทางไกล  จ านวน 1  ตัว  เป็นเงิน  7,000  บาท   

หน่วยงาน กองสาธารณสุข  หรือไม่   โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ใน 
 

 

/แผนงานสาธารณสุข... 
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แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่า

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํารวจ  กล้องส่องทางไกล  จ านวน 1  ตัว  เป็นเงิน  

7,000  บาท   หนว่ยงาน กองสาธารณสุข  

 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.20  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่า

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หรืออิ เล็กทรอนิกส์   จอแสดงภาพ   

จ านวน  1  จอ   เป็นเงิน  5,000  บาท  หน่วยงาน กองสาธารณสุข   

(ญัตติที ่5.20) 

     (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรีฯ)    
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก ด้วยกองสาธารณสุข  มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้ง

จ่ายรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข   งบลงทุน   ค่ าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์คอมพิ ว เตอร์  หรือ

อิเล็กทรอนิกส์  จอแสดงภาพ   จ านวน  1  จอ   เป็นเงิน  5,000  บาท     

ดังน้ี  

-โอนลด จากแผนงานสาธารณสุข  งบดําเนินงาน  ค่าวัสดุ  วัสดุก่อสร้าง  

หนา้ 110/ 192  ดังนี้    

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน          20,000.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน          13,000.00    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอน   จํานวน           5,000.00    บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน           8,000.00    บาท 

-โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม  ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข   งบลงทุน   ค่ าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์คอมพิ ว เตอร์  หรือ

อเิล็กทรอนิกส์  จอแสดงภาพ  จ านวน  1  จอ  ดังนี้ 

/-งบประมาณที่อนุมัติ… 
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-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน                0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน                0.00    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน          5,000.00    บาท 

  -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน          5,000.00    บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27   จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ก็จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงาน

สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์  จอแสดงภาพ   จ านวน  1  จอ   

เป็นเงิน  5,000  บาท   หน่วยงาน กองสาธารณสุข  หรือไม่   โปรดยกมือ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัตใิห้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ 

ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ใน

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่า  

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  หรืออิเล็กทรอนิกส์   จอแสดงภาพ   

จ านวน  1  จอ   เป็นเงนิ  5,000  บาท   หนว่ยงาน กองสาธารณสุข 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ -พักการประชุม  10  นาที 

ประธานสภาเทศบาลฯ   

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์… 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.21  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่า

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ล าโพงเคลื่อนที่  จ านวน  1  ชุด  เป็น

เงนิ  15,000  บาท  หนว่ยงาน กองสาธารณสุข (ญัตติที่ 5.21) 

     (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรีฯ)    
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก ด้วยกองสาธารณสุข  มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้ง

จ่ายรายการใหม่  ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ล าโพง

เคลื่อนท่ี  จ านวน  1  ชุด  เป็นเงนิ  15,000  บาท  ดังน้ี  

-โอนลด  จากแผนงานสาธารณสุข   งบดําเนินงาน  ค่าวัสดุ   วัสดุ

คอมพิวเตอร์  หนา้ 113/ 192  ดังนี้    

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน         50,000.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน         50,000.00    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอน   จํานวน         15,000.00    บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน         35,000.00    บาท 

-โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม  ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ล าโพง

เคลื่อนท่ี  จ านวน  1  ชุด  ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน                  0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน                  0.00    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน          15,000.00    บาท 

  -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน          15,000.00    บาท 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27   จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ 

/นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์... 
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นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ก็จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงาน

สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ล าโพงเคลื่อนที่   จ านวน  1  ชุด   เป็นเงิน  

15,000  บาท   หน่วยงาน กองสาธารณสุข  หรือไม่   โปรดยกมือ สมาชิก

สภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ 

ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ใน

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่า

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ล าโพงเคลื่อนที่  จ านวน  1  ชุด   เป็น

เงนิ  15,000  บาท   หนว่ยงาน กองสาธารณสุข   

 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ 5.22  ญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาเทศบาลฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่า 

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์  จ านวน 1  เครื่อง  เป็น

เงนิ 15,000 บาท  หนว่ยงาน กองสาธารณสุข (ญัตติที ่5.22) 

     (ผู้เสนอญัตติ นายเสรี  เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรีฯ)    
 

-เชญิผูบ้ริหารฯ ชีแ้จง 
 

นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง 
 

/สะเตงนอก ด้วย… 
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สะเตงนอก ด้วยกองสาธารณสุข  มีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้ง

จ่ายรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์  

จ านวน 1  เคร่ือง  เป็นเงนิ  15,000 บาท  ดังน้ี  

-โอนลด จากแผนงานการเกษตร  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการลดการใช้พลังงาน  หน้า 190/ 

192  ดังนี้    

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน         20,000.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน         20,000.00    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอน   จํานวน          15,000.00    บาท 

     -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน            5,000.00    บาท 

-โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเพิ่ม  ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์  

จ านวน 1  เคร่ือง  ดังนี้ 

-งบประมาณที่อนุมัติ  จํานวน                0.00    บาท 

     -งบประมาณก่อนโอน  จํานวน                0.00    บาท 

     -จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม  จํานวน         15,000.00    บาท 

  -จํานวนเงินหลังโอน  จํานวน         15,000.00    บาท 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27   จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ขอบคุณครับ  
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ก็จะถามมตทิี่ประชุมว่า สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ในแผนงาน 
 

/สาธารณสุข  งานบริหาร... 
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สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์  จ านวน 1  เครื่อง  เป็นเงิน  

15,000 บาท  หน่วยงาน กองสาธารณสุข  หรือไม่   โปรดยกมือ สมาชิก

สภาเทศบาลฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายฯ 

ดังกล่าว โปรดยกมอื 
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อโอนเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่  ใน

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่า

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์  จ านวน 1  เครื่อง  เป็น

เงนิ  15,000 บาท  หนว่ยงาน กองสาธารณสุข 
  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ เชญิผูบ้ริหารฯ  

ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่เคารพ     

นายกเทศมนตรีฯ   กระผม  นายเสรี  เรอืงกาญจน์   นายกเทศมนตรเีมืองสะเตงนอก   

มีความจําเป็นที่จะต้องเสนอญัตติด้วยวาจาเพิ่มเติม  ตามที่ กรมโยธาธิการ

และผังเมือง ได้ดําเนินโครงการพัฒนาเมืองบริเวณชุมชนหลังวัดตรีมิตร 

ตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ตามหนังสือโยธาธิการ

และผังเมือง ที่ ยล 0022/6002  ลงวันที่  30 เมษายน  2567  เรื่อง ขอส่ง

มอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3126/2565  ลงวันที่ 23  

กันยายน  2565  

 จงึอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาฯ ข้อ 38 วรรค 5 (6)  จงึขอเสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอให้สภา

เห็นชอบ ให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก  รับมอบมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง

โครงการพัฒนาเมืองบริเวณชุมชนหลังวัดตรีมิตร ตําบลสะเตงนอก  อําเภอ

เมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ขอให้ประธานสภาฯ โปรดอนุญาต ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ อนุญาตใหเ้สนอญัตติดว้ยวาจา เรื่อง ขอให้สภาเห็นชอบ ให้เทศบาลเมือง

ประธานสภาเทศบาลฯ  สะเตงนอก  รับมอบมอบทรัพย์สนิสิ่งปลูกสร้างโครงการพัฒนาเมืองบริเวณ 
 

/ชุมชนหลังวัดตรีมิตร… 
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ชุมชนหลังวัดตรีมิตร ตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

ครับ  ให้เลขานุการสภาฯ บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เป็น  

ญัตติท่ี 5.23  เพื่อให้สภาฯ พิจารณาต่อไป  เชญิ เลขานุการสภาฯ 
 

นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผูบ้ริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน   ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให ้นายเสรี  เรอืงกาญจน์   

นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  เสนอญัตติด้วยวาจาได้ และได้สั่งให้

เลขานุการสภาฯ บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ญัตติที่ 5.23    

ชื่อญัตติเสนอด้วยวาจา  เรื่อง  ขอให้สภาเทศบาลฯ พิจารณาให้ความ

เห็นชอบให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก รับมอบโครงการพัฒนาเมืองบริเวณ

ชุมชนหลังวัดตรีมิตร  ตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

และสิ่งปลูกสร้าง จํานวน  7  รายการ  (เอกสาร ญัตติที่ 5.23)  

  เรียนเชญิ นายกเทศมนตรี ชีแ้จงรายละเอียดครับ  
 

นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  รายละเอียดโครงการพัฒนาเมืองบริเวณชุมชนหลังวัดตรีมิตร  

ตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  เพื่อให้สภาเทศบาลเมือง

สะเตงนอก พิจารณาเห็นชอบให้รับมอบ โดยมีรายละเอียดทรัพย์สินสิ่งปลูก

สร้าง จํานวน 7 รายการ ดังนี้ 

 1. บันไดซุ้มสังกะสี  ขนาด  19  มลิลิเมตร   จํานวน  486  ชุด 

 2. ราวกันตก  จํานวน  1,980.00  เมตร 

 3. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง  0.60  เมตร  

    ช้ัน 3  จํานวน  8.00  เมตร 

 4. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง  0.80  เมตร  

              ช้ัน 3  จํานวน  56.00  เมตร 

 5. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง  1.00  เมตร  

              ช้ัน 3  จํานวน  30.00  เมตร 

 6. งานกําแพงเสริมเหล็ก  สูง  3.00  เมตร 

 7. งานบันได 

จงึนําเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีข้ออภิปรายซักถาม ขอเชิญ  หากไม่มี

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ เลขานุการสภาฯ 

/นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะมิ… 
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นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  ไม่ทราบว่า ทางกองช่าง  ได้ออกไปตรวจสอบแล้วหรอืยัง 
 

นายสสิกร  ยีเส็น   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ผูอ้ํานวยการกองชา่ง     ที่เคารพ ทุกท่าน  กระผม  นายสสิกร  ยีเส็น  ผู้อํานวยการกองชา่ง  ได้ลงไป 

ตรวจสอบแล้ว ครบตามรายการที่จะส่งมอบครับ 
 

นายมาหะมะรอสีด ี  อุชะม ิ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เคารพ ทุกท่าน  องค์ประชุมครบครับ ต่อไปจะขอมตทิี่ประชุม  สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ ท่านใด  เห็นชอบให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก รับมอบโครงการ

พัฒนาเมืองบริเวณชุมชนหลังวัดตรีมิตร  ตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมือง

ยะลา  จังหวัดยะลา  และสิ่งปลูกสร้าง  จํานวน  7  รายการ  หน่วยงาน  

กองช่าง หรือไม่ โปรดยกมือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบให้

เทศบาลเมอืงสะเตงนอก รับมอบโครงการฯ ดังกล่าว  โปรดยกมือ  
 

มติท่ีประชุม             -เห็นชอบ                   จ านวน       15     เสียง 

    -ไม่เห็นชอบ    จ านวน        -     เสียง 

    -งดออกเสียง    จ านวน        1      เสียง 
 

-เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้เทศบาลเมืองสะเตงนอก     

รับมอบโครงการพัฒนาเมืองบริเวณชุมชนหลังวัดตรีมิตร  ตําบลสะเตงนอก  

อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  และสิ่งปลูกสร้าง  จํานวน  7  รายการ  

หนว่ยงาน  กองช่าง 
  

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่นๆ  

นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด มีเรื่องอื่น ๆ เสนอ  โปรดยกมือ  ขอเชิญ

ประธานสภาเทศบาลฯ  นายมะสดี   หะยียะปาร ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 
 

นายมะสดี  หะยียะปาร ์  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายมะสดี  หะยียะปาร์  สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ เขตที่ 1  มีเรื่องสอบถาม 2-3 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้สอบถามใน   

ที่ประชุมนี้ มาแล้ว 4-5 ครั้ง ตั้งแต่เข้ามาแรก ๆ วันที่  28 มีนาคม  2564 

ขณะนี ้3 ปีกว่า จนจะครบวาระแล้ว แตก่็ยังไม่ได้ดําเนินการ 

1. สถานที่ละหมาด  อยากให้มีการต่อเติมอาคาร แยกชาย-หญิงให้เป็น

สัดส่วน  เพื่อลดความแออัด เวลามีกิจกรรม คนเยอะก็มีการละหมาดซ้อน  
 

/เจา้หน้าที่และประชาชน... 
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เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้หญิงต้องรอเวลานาน  ทราบว่าเป็นทรัพย์สิน ของ 

อบจ.ยะลา กองช่าง รับว่า จะประสานไปยัง เลขาฯ อบจ.ยะลา ไม่ทราบว่า 

ได้ผลประการใด เพราะเรื่องนี้มีความจําเป็นจริง ๆ ขอเถอะครับ อยากให้

เหมอืนที่นายกฯ พูดทุกครั้งว่า ให้สมกับเป็นเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

2. สนามกีฬา หมู่ที่ 8 ได้เสนอเมื่อการประชุมสมัยที่แล้ว อยากให้ กอง

การศกึษา  กําชับเจ้าหนา้ที่ที่ดูแลสนามกีฬา ให้เปิด-ปิด ประตูสนามกีฬา ให้

เคร่งครัดด้วย เพราะว่า ตอนนี้มเีด็กเข้าไปจําหนา่ยยาเสพติด  ฝากด้วยครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มเีรื่อง อื่น ๆ โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายไพศาล  ยะลาใด  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 1  
 

นายไพศาล  ยะลาใด    เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 1 และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม นายไพศาล  ยะลาใด    สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ เขตที่ 1  มีเรื่องฝากไปยัง กองช่าง เรื่อง ไฟฟ้า เวลาเจ้าหน้าที่ลง

ซ่อมไฟฟ้า เมื่อซ่อมแล้ว หากมีกิ่งไม้ พันเสาไฟ หรือบังหลอดไฟ ขอให้

เจ้าหนา้ที ่ช่วยตัดกิ่งไม้ให้ด้วย  ขอบคุณครับ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มเีรื่อง อื่น ๆ โปรดยกมอื 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นางสาวนําทัย   อนิอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เขตที่ 2 
 

นางสาวนําทัย   อนิอ่อน   เรียน ประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขตที่ 2 และผูเ้ข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน  นางสาวนําทัย   อินออ่น    สมาชิกสภา 

เทศบาลฯ เขตที่ 2 อยากทราบว่า เรื่อง กิ่งไม้ เมื่อชาวบ้านตัดแล้วเอามากอง

ไว้ใครจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และหลังจากน้ําท่วมที่ผ่านมา มีการทิ้งซาก

โต๊ะ ตู้ไม้ และที่นอนยังไม่ได้เก็บเยอะมาก ๆ เลย จึงอยากให้ผู้รับผิดชอบ

ดําเนนิการดว้ย ขอบคุณค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ -สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใด  มเีรื่อง อื่น ๆ โปรดยกมอื  ไม่ม ี  

ประธานสภาเทศบาลฯ  เชญิ นายกเทศมนตรี ได้ตอบข้อซักถาม  
 

นายเสรี  เรืองกาญจน ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผูเ้ข้า

นายกเทศมนตรีฯ  ร่วมประชุม ทุกท่าน  กระผม  นายเสรี  เรืองกาญจน ์  นายกเทศมนตรีเมอืง 

สะเตงนอก  ขอตอบข้อซักถาม เป็นข้อ ๆ ดังนี้   

1. อาคารที่ละหมาด  3 ปีที่ผ่านมา ผมมาทํางานทุกวัน ละหมาดวันละ 2 ครั้ง  

ได้สังเกตจากที่ผ่าน ๆ มา มเีป็นบางครัง้เท่านั้นทีเ่วลาจัดกิจกรรม จะเกิดการ

แออัด ผูห้ญิงมาละหมาดซ้อนกับพวกเรา ก็ไม่เห็นมีใครร้องเรียน ถามว่า 
 

/ดีมัย้ ดีครับถ้ามี… 
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 ดีมั้ย ดีครับถ้ามีการขยาย ผมกับผอ.ช่าง มีความคิดตลอดว่า ที่จะสร้าง แต่

มันเป็นทรัพย์สินของ อบจ.ยะลา การจะปรับปรุงภูมิทัศน์มันมีหลายขั้นตอนที่

ยุ่งยาก ห้องละหมาดนี้ ละหมาดได้ครั้งละ 20 คน แต่ยังไม่มี เลยที่จะไป

ละหมาดพร้อมกันทั้ง 20 คน บางครั้งเต็มยอมรับเมื่อมีกิจกรรม ปีหนึ่งไม่กี่

ครั้ง ถามว่าผู้หญิงมีผลกระทบขนาดไหนให้บอกผม ผู้หญิงบางคนไป

ละหมาดที่ห้องกายภาพ ซึ่งติดแอร์ไม่ร้อน หลายๆ คนออกไปกินข้าวข้างนอก 

จริง ๆ ไม่ใช่ปัญหาถ้ามีการบริหารเวลาไม่ยาก  ผู้ชายละหมาดเสร็จ ผู้หญิง 

ก็ละหมาดต่อ มีไมก่ี่ครั้งที่ละหมาดซ้อน แมแ้ตเ่ดือนรอมฎอน ผมว่าไม่เป็นผล

ต่อการละหมาด มันไม่ใช่ประเด็นหรือสาระที่สําคัญเลยที่บอกว่า พูดแล้ว

หลายครั้ง เวลาเจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ อยากให้ทุกท่านได้ลงไป

ประกบด้วย เพราะเราก็กินเงินเดือนภาษีชาวบ้านเหมือนเจ้าหน้าที่ ผมเลยมา

ทํางานทุกวันปัญหามีไว้แก้ บางครั้งอยากให้ระวังคําพูดด้วย เพื่อไม่ให้ผู้อื่น

รู้สึกไม่ดี ผมมั่นใจเจ้าหน้าที่เราทํางาน ถ้าไม่ทํางานคงไม่ได้งบประมาณมา

เยอะขนาดนี้หรอกครับ ของบ ศอ.บต.เขาเช็คตลอดว่า ผมอยู่ยังไง วางตัว

ยังไง 1,2,3  กว่าจะได้งบประมาณแต่ละตัวไม่ใช่ง่าย ผมไม่บอกหรอกว่า 1,2 

เจอกับอะไรมาบ้าง เพราะผมเป็นนายกฯ ไปสุราษฎร์เขาโทรเช็คผมตลอดว่า 

ว่าผมอยู่ยังไง ทําอะไร ยังไง จึงอยากให้ทุกคนได้ระวังคําพูด ที่มันเว้นวรรค 

เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้อื่น  บางคนพูดว่า ไม่อยากเข้ามาเทศบาลฯ เลย มันก็

เป็นสิทธิ์ของท่าน แต่อย่าพูดใหต้ัวเองดูสูงกว่าคนอื่น ถ้ามีอะไรกระทบกระทั่ง

กันใหคุ้ยกันส่วนตัว ตามความคิดผมให้มา แต่เข้ามาแล้วมีอุปสรรค ก็ไม่ต้อง

มาผมรู้หมดแต่ไม่พูดเท่านั้น ผมเดินทาง ก็ว่านายกฯ ชอบเที่ยวการไปดูงาน

ของแต่ละกอง ผมไปทุกครั้งไม่ได้คิดจะไปเที่ยวด้วยเกรงใจทางเรา และทาง

ฝา่ยประสานงานของเขา มันไม่สนุกนะครับ นั่งรถ 7-8 ชม. บางกองผมไม่ไป

ก็จะขอเลื่อน  สมาชิกฯอยากไป บางท่านผมเลือกพาไปก็ว่าหน้าเดิม ๆ  บาง

ท่านผมก็ไม่สะดวกพาไปจริง ๆ ท่านไปดูที่ละหมาดของ อบจ.ยะลา 

หนว่ยงานของเขามีเจา้หนา้ที่ เทียบไม่ได้กับที่เราแตต่อนนี้ตดิแอรแ์ล้ว ไปดู 

อปท.ไหนมีบ้าง ไม่อยากให้เป็นประเด็นว่าเราไม่ให้ความสําคัญ มันยังไปได้ 

ไม่ถึงกับเดือดร้อนกันมาก 

2. สนามกีฬา หมู่ที่  8 มอบ รก.ผู้อํานวยการกองการศึกษา ให้กําชับ

เจ้าหน้าที่ที่ดูแล อาจจะมีการส่งยาก็ให้ประสานปกครอง  เจ้าหน้าที่ดูแล

สนามกีฬาส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้าน หมู่ 8 คนในพืน้ที่ทั้งนั้น ก็คงจะรู้อะไรดี ว่า

คนทีเ่ข้า-ออกในนั้นคืออะไร คนไหนทําอะไร  ฝากด้วยประตูเข้า-ออก  การ 
 

/ออกกําลังกาย… 
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ออกกําลังกาย โดยเฉพาะช่วงเช้า ให้ดูแลให้ดี  ก็จะขยายสนามกีฬา จะขอ

งบประมาณ วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามาเปิดการแข่งขันกีฬา ซึ่ง อบจ.

ยะลา รับปากว่า จะให้งบประมาณ  2 ล้านห้า และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 

ก็สนับสนุนถ้าไม่เกิน 10 ล้าน จะใช้อํานาจของผูว้่าฯ ให้เราทําแบบเสนออยู่ 

3. ไฟฟ้า เจ้าหน้าที่บางคนไปซ่อมได้จุดเดียวแล้ว  แอบไปนั่งร้านน้ําชา รถ

จอดอยู่ในซอย ตัวเองอยู่ร้านน้ําชา เจอบ่อยโดยเฉพาะโซน เขต 1 แต่ผมก็

ยอมรับว่าช่างไฟชุดนี้มีไม่กี่คน ที่ไฟเสียแล้วไม่ซ่อม ท่านลองขับรถตอน

กลางคืน ผมมั่นใจว่า ไฟทั้งตําบล 95% ติด  และอีก  5% มีเสียบ้าง ก็ซ่อม

กันไป ฝาก ผอ.กองชา่ง เรื่องตัดกิ่งไม้ด้วย  

4. กิ่งไม้ ถ้าอยู่หน้าบ้านเขามีค่าใช้จ่าย ถ้าออกมานอกไม่มีบ้านคนไม่มี

ค่าใช้จ่าย ต้องยอมรับว่า รถของเรามีไม่พอ รถมีไอ้แก่อยู่คันเดียว 3 วันดี    

4 วันไข้  เพราะงบประมาณมีจํากัด อาทิตย์ที่แล้วไปประชุมผมขอรถดับเพลิง

มาได้ 1 คัน เอามาแล้วจากงานป้องกัน รถเราไม่พอ เมื่อเกิดไฟไหม้ที 2 ที่    

2 จุด เวลาเดียวกัน ทําอะไรไม่ได้เลย รถเอามาแล้วเหลือแต่ซ่อม รถสภาพดี

เหลือแต่เบรกกับสายไฟ ก็รอหนังสือจากทางโน้นส่งมาแล้ว ก็จะเอารถไปตั้ง

ที่ศูนย์  ได้รถมาฟรี ๆ 1 คัน เพราะถ้าซื้อหลายบาท  จะเห็นว่า เกือบ 4 ปีที่

ผ่านมา ไม่มีงบประมาณซื้อรถสักคันเดียว นอกจากรถสํานักงาน ชี้แจงให้

รับทราบ  ซากโต๊ะ  ตู้เสื้อผ้า ที่นอน หลังจากน้ําท่วมชาวบ้านโยนภาระให้

เทศบาลฯ รับผิดชอบ เต็ม ๆ เราเป็นเมืองเราต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ แต่

ความพร้อม 100% เรายังไม่มี รถเก็บทั้งเทศบาลฯ มีอยู่คันเดียว ทั้งตําบล 

สะเตงนอก ของเราจะเปรียบเทียบกับเทศบาลนครยะลา เขามีรถจัดเก็บครบ

ทุกเขต หลาย ๆ อย่างยังเทียบไม่ได้ ก็ยอมรับว่าศักยภาพเรายังไปไม่ถึงตรง

นั้น แต่จะพยายาม  3 ปีที่ผ่านมา จะทําให้ครบทุกอย่าง มันก็เหนื่อย  เรา

พยายามมากที่สุด ตอนนี้ คือปรับตัวเชื่อมเราให้เข้ากับเทศบาลฯ เป็นเนื้อ

เดียวกัน ท่านเชื่อมั้ย ถนนสายพาณิชย์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แค่เรา

เปลี่ยนโฉมนดิหนอ่ย  รถจอดสองขา้งทางยังขับผา่นได้ จากที่เมื่อก่อนจอด 

ข้างเดียวรถผ่านไม่ได้ต้องรอ และจากห้าแยกสามารถมองเห็นป้ายโรงเรียน

พาณิชย์ หรืออยู่หน้าพาณิชย์ก็มองเห็นห้าแยก เมื่อก่อนไม่เห็น เราจะต้อง

พัฒนาโดยเฉพาะโซนของหมู ่10 ชุมชนอาศัยอยู่เยอะ ต้องพัฒนาให้เร็ว บอก

ให้ท่านได้รับรู้  ตอนนี้ เราของบจาก ศอ.บต. 12 ล้าน เพื่อดูดโคลน           

ทรายในท่อระบายน้ําในสะเตงนอก ทั้งหมด ซึ่งตอนนี้ใช้ไม่ได้เลย ตอนแรกว่า

จะไปคุยกับผูบ้ัญชาการเรอืนจํายะลา ใช้นักโทษมาทํา โดยเราออกค่าใช้จ่าย 
 

/เขาพรอ้มที่จะให้… 
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 เขาพร้อมที่จะให้ บังเอิญว่า งบนี้เข้ามาพอดี เลยเสนอขอไป 20 ล้าน ได้มา 

12 ล้าน  รอบแรกผ่าน  รอบที่สองผ่าน เดี๋ยวรอบสามรอบสุดท้ายถ้าได้ผล

อย่างไรจะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่ง อย่างที่ทราบว่ารัฐบาลก็เปลี่ยนไป เราอยู่จุด

เราก็จะรู้วา่สายไหนน้ําเงิน  แดง หรอืสายอะไร เราก็บอกเขาตรงๆ ถึงไม่บอก

เขาก็รู้อยู่ดีว่าสายไหน งานไหนมาก็ให้โอ็ตออกแบบ ไม่ใช่วันเดียวต้องมีการ

สํารวจ ตีแบบอะไรอีกงานอื่นต้องหยุดหมด เพราะมีกําหนดเวลาชัดเจน ก็

เห็นใจเจ้าหน้าที่ พวกเราเข้ามาในรอบนี้การเมืองภายใน เทศบาลฯนิ่ง

พอสมควร สังเกตดูได้จากการขอย้ายเข้ามาอยู่สะเตงนอก มีเข้ามาติดต่อทุก

วัน ผมว่า อันดับแรกข้าราชการที่จะย้ายเข้า เขาต้องดูก่อนว่า ปลอดภัย

หรอืไม่  แตย่ังไม่ได้มกีารรับปากแต่อย่างใด ไม่ว่าตําแหน่งปลัด ตําแหน่งคลัง

ตําแหน่งว่าง นอกจากตําแหน่งธุรการ รับปากไปแล้ว และมีการเสนอต่าง ๆ 

เยอะแยะ ผมไม่เอาไม่ต้องมา ไม่ว่าลูกจ้างและข้าราชการ หากมีอะไร

ผิดพลาดไปผมต้องขอมาอัฟด้วย เพราะผมก็คนมีความรู้สึกนึกคิดทุกอย่าง 

อยากจะให้ได้อย่างใจทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ ขอบคุณครับ 
  

นายอับดุลอาซิซ  หะยีปิยวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด  มีเรื่อง อื่น ๆ จะเสนอ  โปรดยกมอื  เมื่อไม่มี 

ประธานสภาเทศบาลฯ กระผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้โอกาสและเวลา เพื่อประชุมให้ความเห็นชอบ

ทุก ๆ โครงการ ในวันนี้กว่า 100 ล้าน  เพื่อเป็นกําลังใจตัวเองในสมัยหน้า   

ขอปิดประชุม   
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

ปิดประชุม   เวลา  14.30 น. 

(ลงช่ือ)     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

(นายมาหะมะรอสีดี   อุชะมิ) 

                                                      เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 

 

 

 

 

 
 



  

รายงานการตรวจสอบ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่  2  (คร้ังที่ 1)  ประจ าปี  2567 

ประชุมเมื่อวันจันทร์์ที่  27   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2567 

ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เสนอ  สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

******************** 
 

1. ต้นเรื่อง 

 สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มกีารประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุมสามัญ  

(สมัยแรก)  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1)  ประจําปี  2567   เมื่อวันจันทรท์ี่  27  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2567  
 

2. ข้อเท็จจรงิ /ความเห็นของคณะกรรมการฯ 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้กําหนดตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 

ดังกล่าวข้างตน้  เมื่อวันอังคารที ่    4      เดือน  มิถุนายน      พ.ศ.  2567    เวลา  09.30 น. – 12.00  น.     

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  จํานวน    58    หน้า แล้ว เห็นว่า ถูกต้อง และครบถ้วนตรง

ตาม ที่ได้มกีารประชุมทุกประการ 
 

3. ข้อระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  หมวด  2 การประชุม  ข้อ 33     
 

 4. ข้อพิจารณา /ข้อเสนอแนะ 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จงึขอรายงานมายัง สภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก  เพื่อ

ดําเนนิการต่อไป 

(ลงช่ือ)      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                (นายมะสดี   หะยียะปาร์) 

       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  1 

(ลงช่ือ)       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                 (นายแวฮาซัน   แวหะยี) 

                                 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  1 

(ลงช่ือ)                  คณะกรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ 

      (นายอนันต์   ฮะ) 

                                 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เขต  2 



  

 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
 

   สภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ได้มมีตริับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 1)   ประจําปี   2567   เมื่อวันที ่  27   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2567   

แล้ว 
 

  ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก  สมัยประชุม   สามัญ    สมัยที่  3   (ครั้งที่ 1 )   

ประจําปี   2567     เมื่อวันพฤหัสบดีที ่   29    เดือน  สิงหาคม    พ.ศ.  2567    

 

 

(ลงช่ือ)                ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

                                                                 (นายอับดุลอาซิซ   หะยีปิยวงศ)์ 

                                                             ประธานสภาเทศบาลเมอืงสะเตงนอก 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


